



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ส ๗

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)/คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร/

ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์/ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือไทย-จีน เพื่อพัฒนาพืชเศรษฐกิจใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการศึกษาข้อมูลและผลักดันการศึกษาคือความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการปลูกกล้วยหอมคาเวเนดิชให้เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้เริ่มศึกษาดำเนินการ เนื่องจากเกษตรกรและภาคประชาคมมีความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าเป็นสถาบันที่เป็นรากเหง้าของการเกษตรของประเทศ นั้น รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) ได้สรุปผลการหารือดังกล่าว เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ว่า เนื่องจากประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ประเทศจีนให้ความสำคัญในการเข้ามาลงทุน ดังนั้น การทำความร่วมมือกับประเทศจีน ต้องพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ เนื่องจากประชากรจีนส่วนมากใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร ซึ่งทำให้การสื่อสารและประสานงานร่วมกันค่อนข้างลำบาก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาว่าจะมีวิธีการหรือแนวทางอย่างไรในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

๑. เรื่องการผลิตกล้วยหอม มอบหมายให้ คณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นเจ้าภาพหลักในการประสานงานและดำเนินการ

๒. การพัฒนาหลักสูตรร่วม เช่น หลักสูตร ๑+๓ ๓+๑ หรือ ๒+๒ การตั้งศูนย์การศึกษาไทย-จีนทุนการศึกษา มอบหมายให้ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา) หารือกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการในส่วนดังกล่าว

๓. มอบหมายให้ Cluster นานาชาติ ได้แก่ รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา) กองวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์ภาษา นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ